

*

Số 112-KH/ĐU

KẾ HOẠCH

Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân hàng năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; chức trách, nhiệm vụ của cá nhân gắn với kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình hành động, các nội dung đăng ký triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp), Nghị quyết Đại hội lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW) và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” (sau đây viết tắt là Quy định số 101-QĐ/TW), Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (sau đây viết tắt là Quy định số 55-QĐ/TW).

2. Trong kiểm điểm tập thể và cá nhân cần chú trọng nhận diện rõ tính chất, mức độ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tự “soi mình”, tự phê bình và phê bình.

Việc kiểm điểm phải được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt được, chưa được và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó, đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

3. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành đồng thời ở các cấp; ở từng cấp phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện; cấp trên và người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm, tự phê bình để cấp dưới học tập, làm theo; thẳng thắn góp ý, phê bình, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm của cấp dưới, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của mình để tập trung

